



## คำชี้แจงข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### เรื่อง กรณีมีการกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับโครงการ Startup ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับบริษัทเอกชนคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion

สืบเนื่องจากกรณี ผศ.ดร.กิตติยาพร พงษ์ประเทศ อาจารย์คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนและกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบฯ (กมธ.) และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อสาธารณะ โดยมีการกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้คิดค้น และเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion และกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าประพฤติมิชอบนั้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้สื่อมวลชนและสาธารณชน ได้รับทราบโดยทั่วกันว่า การร้องเรียน การกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการให้สัมภาษณ์รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยบุคคลดังกล่าว ไม่มีมูลความจริง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานของ โครงการ Start up ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion เกิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการสร้างโครงการ Start up ให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก โดยอาศัย Business Model และความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการของภาคเอกชนร่วมกับองค์ความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย โดยโครงการ Start up นี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความร่วมมือในส่วนภาคเอกชนจาก บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ในส่วนของการจัดจ้างจัดหานักวิจัยและเงินทุนเพื่อใช้ในงานคิดค้น ทดลองสูตร และพัฒนาสูตรรวมทั้งในด้านของการตลาดเพื่อให้เกิดเป็น Business Model

2. ผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ชนิดสเปรย์พ่นปาก (Mouth Spray) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยหน้าที่ คำสั่ง การจ้าง และการควบคุมดูแลและใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด จึงเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖. และ ข้อ ๗. ดังนั้น อาจารย์ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างในโครงการ Start up และบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาและกำกับดูแลของทาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีสิทธินำสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นการส่วนตัว การที่อาจารย์ผู้รื้อนำสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร (เลขที่ 2103003314) ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ภายใต้โครงการ Start up ได้รับความเสียหาย ซึ่งโครงการ Start up กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับอาจารย์ผู้รื้อและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ในการพัฒนาสูตร Andrographolide Nano-emulsion ทำโดยคณะทำงานของโครงการ Start up เป็นคณะทำงานที่ประกอบด้วยฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณะทำงานของบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด อันประกอบด้วย ทีมงานในส่วนนักวิจัยและทีมงานในส่วนที่ปรึกษา รวมแล้วมีจำนวนมากกว่า 10 คน โดยอาจารย์ผู้รื้อเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่ปรึกษา ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของโครงการ Start up และไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ภายใต้โครงการ Start up ขอยืนยันว่า โครงการ Start up ไม่เคยมีข้อตกลงใดๆ ทั้งเรื่องหุ้นส่วน และข้อตกลงเกี่ยวกับการได้สิทธิเกี่ยวกับสูตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำงานภายใต้โครงการ Start up กับอาจารย์ผู้รื้อ และไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้อาจารย์ผู้รื้อเป็นหัวหน้าโครงการตามที่อาจารย์ผู้รื้อกล่าวอ้างแต่อย่างใด ขอยืนยันว่า สิทธิเกี่ยวกับสูตร Andrographolide Nano-emulsion และผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ชนิดสเปรย์พ่นปาก (Mouth Spray) ดังกล่าว เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิเด็ดขาดของโครงการ Start-up คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด เท่านั้น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เคยแอบอ้าง นำสูตรหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้ โครงการ Start up ไปใช้ส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเป็นการส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ขัดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ Start up และให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนตลอดมาเพื่อให้ โครงการ Start up ประสบความสำเร็จ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในนามองค์กรเท่านั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมิได้มีพฤติกรรมประพฤติกุณธรรมที่อาจารย์ผู้รื้อได้กล่าวหา ทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานของโครงการ Start up ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและตามกฎหมายทุกประการ

3. สูตรที่นำไปใช้ผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ชนิดสเปรย์พ่นปาก (Mouth Spray) ในปัจจุบัน เป็นสูตรที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ความเหมาะสมกับการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสูตร สัดส่วนองค์ประกอบ และได้สร้างเครื่องจักรเฉพาะทางในการผลิตสารให้มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรที่เหมาะสมกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการตรวจสอบความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บรักษา ฯลฯ ภายใต้โครงการ Start-up โดยการทำงานร่วมกันของฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ซึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายหลังจากผู้รื้อพ้นจากการเป็นที่ปรึกษาแล้ว ดังนั้น อาจารย์ผู้รื้อจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งสิ้น

4. เกี่ยวกับอาจารย์ผู้รื้อนั้น อาจารย์ผู้รื้อเป็นผู้หนึ่งในทีมที่ปรึกษาในระยะเริ่มต้น โดยได้รับเงินค่าจ้างจากภาคเอกชน ต่อมาอาจารย์ผู้รื้อต้องการนำสูตรของโครงการ Start-up ไปจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และอ้างใช้ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ แต่เพียงผู้เดียว จึงเกิดประเด็นปัญหาขัดแย้งกับโครงการ Start up และเป็นเหตุให้บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด เลิกจ้างอาจารย์ผู้รื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็น

ต้นมา และโครงการ Start-up เห็นควรให้อาจารย์ผู้ร้องยุติบทบาทในโครงการ Start-up เนื่องจากการที่อาจารย์ผู้ร้องอ้างว่ามีสิทธิในสูตรหรือผลิตภัณฑ์ของโครงการ Start-up โดยการกล่าวอ้างเช่นนั้น ถือว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวขัดกับโครงการ Start-up

ในประเด็นที่อาจารย์ผู้ร้องแอบอ้างเป็นเจ้าของสิทธิสูตรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Start-up ดังกล่าว ทางโครงการ Start up โดยบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้างอาจารย์ผู้ร้องกำลังพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และได้คัดค้านการกระทำที่อาจารย์ผู้ร้องกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของสิทธิในสูตรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การว่าจ้างของบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด และบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด ให้คำยืนยันกับทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า สิทธิและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Start-up เป็นของโครงการ Start up และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในนามองค์กรเท่านั้น และจะไม่ให้ผู้ใดอ้างใช้เป็นการส่วนตัว และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิของ โครงการ Start-up ทางบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด ยิ่งชี้แจงแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า สูตรในโครงการ Start up ในระยะแรกนั้นเป็นเพียงการพัฒนาเบื้องต้น โดยสูตรดังกล่าวทางโครงการ Start-up ยังไม่ได้มีการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเพียงสูตรทดสอบและทดลองในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถผลิตได้ในระดับโรงงาน และมีคุณสมบัติบางอย่างยังไม่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค สูตรในระยะแรกดังกล่าวไม่ใช่สูตรของ ผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ชนิดสเปรย์พ่นปาก (Mouth Spray) ที่โครงการ startup แกลงข่าวและนำออกจำหน่ายแต่อย่างใด เพราะสูตรที่ใช้ในปัจจุบันได้เริ่มมีคิดค้น วิจัย และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ ออกจำหน่ายภายหลังจากอาจารย์ผู้ร้องได้พ้นจากการเป็นลูกจ้างของโครงการแล้ว

5. โครงการ startup มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้างให้แก่อาจารย์ผู้ร้อง และหลักฐานที่อาจารย์ผู้ร้องทำงานภายใต้ โครงการ startup ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด รวมทั้งข้อความโต้ตอบในระหว่างการทำงานภายใต้ โครงการ startup ว่าอาจารย์ผู้ร้องเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น และเป็นหนึ่งในคณะทำงานในโครงการ startup ก่อนที่จะยุติบทบาทลงไป การกล่าวหาว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประพฤติมิชอบ ทำการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้ร้องเพื่อประโยชน์แก่บริษัท จึงไม่มีมูลความจริง

6. ในเรื่องที่อาจารย์ผู้ร้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบฯ (กมธ.) วุฒิสภา ให้สอบทุจริตผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยพร้อมนำหลักฐานตามข้อ 5. เข้าชี้แจงตามกระบวนการการสอบสวนต่อไป.

(ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565